

ผลการวิจัย

ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

หน่วยงานแบบราชการจัดได้ว่า เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในทุกส่วนของโลก ทั้งนี้มิใช่เพียงเพราะหน่วยงานแบบราชการนี้ได้สร้างงานให้แก่ประชากรของโลกเป็นจำนวนมาก แต่หน่วยงานดังกล่าวยังเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลที่สำคัญ อันเป็นปทัสถานในการวางรูปแบบทางเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง สังคม และในทางจริยธรรม รวมตลอดทั้งการศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตแทบทุกชนิดในโลกนี้ด้วย

หน่วยงานแบบราชการมีลักษณะดังนี้

1. มีขนาดใหญ่ โดยปกติองค์การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงรู้จักสมาชิกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ถือว่าเป็นหน่วยที่มีขนาดใหญ่ได้
2. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นพนักงานประจำ และมีรายได้ส่วนใหญ่จากองค์การ ซึ่งยังผลให้บุคลากรส่วนใหญ่มีภาระผูกพันที่แน่นอนกับหน่วยงาน พวกเขาจึงต้องทำงานอย่างจริงจัง หน่วยงานแบบราชการต้องแข่งขันกันแสวงหาพนักงานส่วนใหญ่จากตลาดแรงงาน
3. การจ้างบุคลากรในระยะแรก การเลื่อนตำแหน่งภายในหน่วยงาน และการดำรงตำแหน่งอย่างน้อยบางส่วนก็อาจเป็นผลมาจากการประเมินบทบาทที่พวกเขาได้ปฏิบัติ หรือคาดคะเนว่าจะปฏิบัติต่อหน่วยงานมากกว่าจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขามีมาก่อนแล้ว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ระดับชั้นที่เขาสังกัดอยู่ในสังคม ความสัมพันธ์กับครอบครัวและอายุ เป็นต้น หรือจากการเลือกตั้งโดยบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง
4. ผลงานที่ผลิตออกมาส่วนใหญ่จะไม่ถูกประเมินค่าทั้งทางตรงและทางอ้อมในระบบของการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจ ตามราคาตลาดซึ่งอยู่ภายนอกองค์การ

หน่วยงานราชการถือกำเนิดมาโดย 4 วิธี

1. หน่วยงานอาจถือกำเนิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นกิจวัตรประจำ หรือวิถีทางแห่งบารมี¹ กล่าวคือ บุคคลกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขึ้นเพื่อทำงานอุทิศตน ต่อผู้นำที่มีบารมีพิเศษคนหนึ่ง สภาพการทำงานเช่นนี้ ในที่สุดอาจเปลี่ยนรูปกลายเป็นโครงสร้างแบบหน่วยงาน เพื่อดำเนินการสืบเนื่องแนวความคิดของผู้นำนั้น ไปด้วยตลอดไป

2. หน่วยงานอาจจัดตั้งขึ้นใหม่อย่างจงใจ โดยการรวมตัวของ บุคคลกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มในสังคม เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจอันใดอันหนึ่งตามที่ เห็นว่าจำเป็น

3. หน่วยงานใหม่อาจเกิดขึ้นโดยการแยกตัวออกจากหน่วยงานที่มี อยู่เดิม

4. หน่วยงานอาจจัดตั้งขึ้นโดยการรวมกำลังก่อผลขึ้น โดยกลุ่มผู้ ประกอบการริเริ่มนโยบายใดนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะ และเมื่อได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอแล้วก็จัดตั้งและประกอบกิจการในรูปองค์การขนาดใหญ่ โดยไม่มี วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหากำไร แต่มุ่งอุทิศตนให้กับนโยบายนั้น

ในส่วนของการข้าราชการ ก็คือบุคคลซึ่งทำงานในลักษณะดังต่อไปนี้

1. ทำงานในองค์การขนาดใหญ่
2. งานที่ทำเป็นงานประจำและรายได้ส่วนใหญ่ของเขามาจากงาน

ดังกล่าว

3. นโยบายบริหารงานบุคคล รวมทั้งการว่าจ้าง การเลื่อน ตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่ง ทั้งในด้านสมาชิกขององค์การ และบทบาทใน การปฏิบัติงานของบุคคลเหล่านั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง

¹Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, translated by A.M. Henderson and Talcott Parsons (New York : The Free Press of Glencoe, 1947), p.363.

จากบุคคลภายนอกองค์การให้เข้ามาทำงาน และไม่ใช้บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอันเกี่ยวข้องกับโดยตรง ไม่ว่าโดยนิตินัยหรือธรรมเนียมปฏิบัติกับบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นครั้งแรก

4. ผลงานของเขาไม่สามารถจะถูกประเมินค่าจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมตามราคาตลาดในระบบการแลกเปลี่ยนเสรีได้ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงว่าผลงานส่วนใหญ่ขององค์การที่เขาทำอยู่นั้น จะถูกประเมินค่าเช่นนั้นด้วยหรือไม่

ข้าราชการมีเป้าหมายในการทำงานแตกต่างกันไป ซึ่งมีแรงจูงใจในการทำงานดังนี้

1. อำนาจ ซึ่งรวมทั้งอำนาจในหน่วยราชการและนอกหน่วยด้วย
2. รายได้ที่เป็นตัวเงิน
3. สักดิ์ศรี
4. ความสะดวกสบาย ซึ่งแสดงออกโดยการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในกรณีที่ต้องใช้ความพยายามส่วนตัวเพิ่มขึ้น และการเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ซึ่งทำให้ใช้ความพยายามส่วนตัวน้อยลง
5. ความมั่นคง ในที่นี้หมายถึง ความเป็นไปได้น้อยที่จะสูญเสียอำนาจ รายได้ สักดิ์ศรี และความสะดวกสบายในอนาคต
6. ความจงรักภักดีส่วนบุคคล รวมถึงความจงรักภักดีส่วนบุคคลที่มีต่อกลุ่มทำงาน และต่อหน่วยงานโดยส่วนรวม ต่อองค์การที่เหนือขึ้นไป ซึ่งหน่วยราชการนั้นๆ สังกัดอยู่ หรือต่อประเทศชาติ
7. ความภาคภูมิใจในการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถ
8. ความปรารถนาที่จะรับใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนรวมในที่นี้หมายถึง สิ่งที่ข้าราชการแต่ละคนเชื่อว่าหน่วยราชการควรจะทำหน้าที่ทางสังคมให้บรรลุไปได้ดีที่สุด
9. การมีความผูกพันรับผิดชอบต่อโครงการในทางปฏิบัติ คนบางคนกลายเป็นผู้ที่ผูกพันรับผิดชอบต่อนโยบายเฉพาะอันหนึ่งอันใดที่เขาสนใจเป็นอย่างมาก จนกระทั่งสิ้นนี้กลายเป็นสิ่งกระตุ้นสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของเขา

ในกระบวนการตัดสินใจของข้าราชการนั้น มีอคติที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ คือ

1. กลไกการรับรู้ของเขาจะกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่ขัด

กับประโยชน์ของเขาออกไป และจะขยายข้อมูลที่เป็นผลดีต่อประโยชน์ของเขา โอกาสที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญไม่ถูกกลั่นกรองโดยอคติเหล่านี้ อาจมีมากขึ้น ถ้าหากมีการกำหนดความรับผิดชอบในการเสาะแสวงหาให้ชัดเจน โดยบุคคลที่มีความสนใจและความพึงใจในนโยบายแตกต่างกัน หรือให้แก่คนที่ไม่พึงใจในนโยบายใดนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือคนที่ผลประโยชน์ของเขาไม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผนงานใดในหน่วยงาน

2. ในการเลือกกระทำการ เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญต่อทางเลือกที่เป็นผลดีต่อประโยชน์ของตนเกินควร และทางเลือกที่ได้รับการเห็นพ้องต้องกันพอเพียงก็จะถูกนำมาปฏิบัติให้เกิดผลได้ง่าย และจะต่อต้านในสิ่งที่ทำลาย หรือเพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เขา

3. เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นผลดีหรือผลเสียต่อประโยชน์ของเขาเองเพียงใด

4. เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะหาความรับผิดชอบเพิ่มเติม และยอมรับการเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเขามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าขอบเขตการริเริ่มนั้นมีที่ท่าจะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของเขาเองมากน้อยเพียงใด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² Leon Festinger, A Theory of Cognitive Dissonance (Evanston, Illinois : Row, Peterson, 1957).

ข้าราชการตำรวจจัดอยู่ในข้าราชการประเภทหนึ่ง ซึ่งเสมือนเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมให้อยู่ในระเบียบอันดีงามตามกฎหมายของบ้านเมือง ข้าราชการตำรวจจะทำงานในตำแหน่งต่างๆ ที่สังกัดอยู่ในกรมตำรวจ ซึ่งเป็นองค์การขนาดใหญ่ มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือนประจำ และลักษณะของงานก็มีลักษณะเป็นงานประจำ เช่น งานสืบสวนสอบสวนประจำ งานปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย งานจราจร งานบริการ งานอำนวยความสะดวก และงานด้านการบริหาร ล้วนแล้วแต่มีลักษณะเป็นงานประจำทั้งสิ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลกำไร ในการที่จะเข้ามารับราชการตำรวจก็ต้องผ่านกระบวนการเลือกสรร การสอบเข้า มิใช่จากการได้รับเลือกตั้งเข้ามา และในการแต่งตั้งโยกย้ายก็ดำเนินไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้อย่างชัดเจน ผลงานของข้าราชการตำรวจก็ไม่สามารถที่จะถูกประเมินค่าจ้างตามราคาตลาดในระบบการแลกเปลี่ยนเสรีทั้งทางตรงหรือทางอ้อมได้โดยสิ้นเชิง

องค์การตำรวจหรือกรมตำรวจ มีลักษณะเป็นองค์การขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของหน่วยงานราชการคือ เจ้าหน้าที่ระดับสูงจะรู้จักสมาชิกน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ทำงานอย่างจริงจังและมีภาระผูกพันที่แน่นอนกับกรมตำรวจ ดังนั้นข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่จะทำงานให้กับกรมตำรวจตั้งแต่เริ่มรับราชการจนกระทั่งเกษียณอายุ ทั้งนี้ เกิดจากแรงจูงใจที่ข้าราชการตำรวจต้องการได้มาซึ่งอำนาจ ทั้งอำนาจในกรมตำรวจและอำนาจนอกกรมตำรวจ ต้องการผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินจากเงินเดือนประจำ ต้องการศักดิ์ศรี ต้องการความสะดวกสบาย ความมั่นคง ในที่นี้หมายถึงความเป็นไปได้น้อยที่จะสูญเสียอำนาจ รายได้ ศักดิ์ศรี และความสะดวกสบายในอนาคต นอกจากนี้ข้าราชการตำรวจยังทำงานด้วยความจงรักภักดีส่วนบุคคลที่มีต่อกลุ่มทำงาน และต่อหน่วยงานโดยส่วนรวม ต่อองค์การที่เหนือขึ้นไป หรือต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ข้าราชการตำรวจมีความภาคภูมิใจในการทำงานที่ต้องใช้ความสามารถ เช่น ความสามารถในการสืบสวนหาผู้กระทำความผิด เมื่อทราบผู้กระทำความผิดแล้วก็ต้องมีความสามารถในการเข้าจับกุม ตลอดจนการทำสำนวนการสอบสวนเพื่อนำคดีขึ้นสู่ศาล เพื่อพิจารณาลงโทษผู้กระทำความผิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยความรู้ ทักษะ และความสามารถพิเศษ ถึงจะกระทำได้ ข้าราชการตำรวจแต่ละคนมีอุดมการณ์และความปรารถนาที่จะรับใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยเชื่อว่าข้าราชการ

ตำรวจแต่ละคนควรจะทำหน้าที่ทางสังคมให้บรรลุไปได้อย่างดีที่สุด

แต่อย่างไรก็ตาม ข้าราชการตำรวจก็ยังมีอคติในกระบวนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยจะกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ขัดกับประโยชน์ของเขาออกไป และจะขยายข้อมูลที่เป็นผลดีต่อประโยชน์ของตนเองเหมือนกับข้าราชการทั่วไป ในการเลือกกระทำการ ข้าราชการตำรวจแต่ละคนมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญต่อทางเลือกที่เป็นผลดีต่อประโยชน์ของตนเกินควร และทางเลือกที่เห็นพ้องต้องกันก็จะถูกนำมาปฏิบัติได้โดยง่าย จะต่อต้านในสิ่งที่ทำลายหรือไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเอง เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละคนจะยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเล็กน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งดังกล่าว เป็นผลดีหรือผลเสียต่อประโยชน์ของเขาเองเพียงใด อคติเหล่านี้จะส่งผลต่อความคิดทางการเมืองในการยอมรับมาก-น้อย หรือต่อต้านในนโยบายที่เกิดขึ้นใหม่ ดังเช่น นโยบายการกระจายอำนาจในกรณีของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนี้

ในบทนี้มีจุดมุ่งหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จาก นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ชุดที่ 17 จำนวน 53 คน โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 2 ภาคด้วยกัน ได้แก่

ภาคที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจตามสมมติฐาน ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 1 ความคิดทางการเมืองของ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความคิดทางการเมืองของ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนที่ 3 ความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจในด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาจากการเลือก

ส่วนที่ 4 ความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ภาคที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทาง เศรษฐกิจ และสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ กับความคิดทางการเมืองใน 4 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ส่วนที่ 2 ด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนที่ 3 ด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การ บังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ส่วนที่ 4 ด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ภาคที่ 1 การวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ตามสมมติฐาน

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ในการศึกษาความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไปนั้น เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นต่างๆไป เกี่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานของความคิดทางการเมืองในการเลือกตั้ง ความมั่นคง ปลอดภัย และการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ เพื่อให้การวิจัยมีความชัดเจนขึ้น จึงได้กำหนดเพิ่มเติมในส่วนนี้นอกจากสมมติฐาน

การที่จะทำให้การเมืองในท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นได้นั้น ต้องอาศัยหลักการของการกระจายอำนาจ (decentralization) เพื่อจัดการบริหาร สาธารณะบางอย่างให้มีอิสระตามสมควรไม่ต้องขึ้นอยู่กับบัญชาโดยตรงจาก ส่วนกลาง ซึ่งส่วนกลางเพียงแต่คอยควบคุมดูแลเท่านั้น โดยท้องถิ่นจะต้อง

สามารถกำหนดนโยบายของตนเองได้ และสามารถดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดขึ้นนั้น ซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการบริหารไม่มากนักน้อย การกระจายอำนาจเป็นกลไกทางการเมืองที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นเครื่องชี้และกำหนดรูปแบบและความเป็นอิสระของการปกครองท้องถิ่นในอันที่จะให้ท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจใดๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น โดยมีส่วนกลางเป็นผู้กำหนดขอบเขตอำนาจว่ามีมากน้อยเพียงไร การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตามความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของการปกครองท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

การกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นของสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะในสังคมประชาธิปไตยนั้น เป้าหมายสุดยอดในการปกครองก็คือให้ประชาชนใช้ศักยภาพของตนรับผิดชอบในกิจการบ้านเมือง นอกจากนี้การที่รัฐบาลกลางใช้อำนาจปกครองฝ่ายเดียว ย่อมยากที่จะจัดทำบริการสาธารณะทุกอย่างให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างทั่วถึง การกระจายอำนาจบางอย่างให้ท้องถิ่นไปดำเนินการเองนั้น หากท้องถิ่นได้รับอำนาจอิสระอย่างเหมาะสม ประกอบทั้งประชาชนในท้องถิ่นมีความสามารถพอที่จะรับภาระอันเป็นหน้าที่ดังกล่าวนี้ได้ ท้องถิ่นก็ย่อมดำเนินการต่างๆ ได้ดีกว่าส่วนกลางก็ได้ เพราะท้องถิ่นย่อมรู้ความต้องการของตนได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง จึงสามารถทำกิจการสนองความต้องการให้ตรงเป้าหมายและมีลักษณะที่ประหยัดกว่า การกระจายอำนาจนี้ถ้ากระทำกันอย่างดีแล้ว ก็จะเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาประเทศดำเนินไปด้วยดี ทั้งในส่วนรวมของประเทศและท้องถิ่นพร้อมๆ กันไป

ในส่วนของความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไปนั้น มิได้มีการคาดการณ์ตามสมมติฐาน แต่นำมาเพื่อประกอบเป็นพื้นฐานในการศึกษาในส่วนต่อไปให้มีความชัดเจนขึ้นเท่านั้น โดยมีข้อมูลปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
1. ประชาชนไทยทาง อ้อมต้องมีการเลือก ตั้งผู้แทนและพนักงาน งานของรัฐอย่าง บริสุทธิ์ยุติธรรมและ ประชาชนสามารถ ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อิสระ	1.9	-	5.7	43.4	49.1	53	4.377	.765
2. ประชาชนต้องมีส่วน ร่วมในการปกครอง ประเทศตลอดเวลา ผ่านกลไกต่างๆ หรือแสดงบทบาทได้ โดยตรง	-	7.5	-	35.8	56.6	53	4.415	.842
3. การควบคุมการตัด สินใจของรัฐบาล ด้านนโยบายต้องอยู่ ในมือของผู้ที่ผ่าน	1.9	5.7	1.9	52.8	37.7	53	4.189	.878

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
การเลือกตั้งมา								
4. การเลือกตั้งต้องมีบ่อยๆ หรือสม่ำเสมอ, สะอาด, มีการบีบบังคับกันน้อยที่สุด	-	22.6	9.4	41.5	26.4	53	3.717	1.099
5. ระบอบประชาธิปไตยควรมีพรรคการเมืองที่มีมวลชนเป็นฐาน มีการบริหารภายในแบบประชาธิปไตยไม่มีใครผูกขาดอำนาจในพรรค	-	1.9	-	28.3	69.8	53	4.660	.586
6. หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจะทำให้ประชาธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น	1.9	17.0	7.5	32.1	41.5	53	3.943	1.167

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
7. ตำรวจภายใต้ผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง จะรู้จักคุ้นเคยพื้นที่ในจังหวัดมาก เพราะโอกาสย้ายไปจังหวัดอื่นมีน้อย	3.8	26.4	7.5	26.4	35.8	53	3.642	1.317
8. เมื่อผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งสามารถปกครองตำรวจได้โดยตรง ทำให้ลดปัญหาการบังคับบัญชาที่ใช้เส้นสายจากกรมได้	5.7	22.6	9.4	43.4	18.9	53	3.472	1.203
9. ตำรวจในจังหวัด หากสังกัดผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว จะลดภาระในด้านการบริหาร เพราะมีสายบังคับบัญชาระดับสั้น	1.9	18.9	3.8	41.5	34.0	53	3.868	1.144

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
10. เมื่อตำรวจต้องสังกัดกับผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งทำให้การลงโทษโดยการย้ายออกนอกพื้นที่แบบไม่ยุติธรรมจะลดลง	3.8	18.9	17.0	34.0	26.4	53	3.604	1.182
11. เมื่อประชาธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งก็จะส่งผลให้ประชาธิปไตยระดับชาติเข้มแข็งด้วย	1.9	1.9	1.9	41.5	52.8	53	4.415	.795

จากตารางที่ 4.1 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นในหลัก
รัฐศาสตร์ทั่วไป โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) ที่มีน้ำหนักค่อนข้างไปทาง
เห็นด้วย ได้แก่ ข้อ 1 ความคิดทางการเมืองในเรื่องของประชาธิปไตยทาง
อ้อมต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนและพนักงานของรัฐอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
ประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างอิสระมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.377
ข้อ 2 ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตลอดเวลาโดยผ่านกลไก
ต่างๆหรือแสดงบทบาทได้โดยตรงมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.415 ข้อ 3 การ
ควบคุมการตัดสินใจของรัฐบาลด้านนโยบายต้องอยู่ในมือของผู้ที่ผ่านการเลือกตั้ง
มา มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.189 ข้อ 5 ระบอบประชาธิปไตยควรมีพรรค
การเมืองที่มีมวลชนเป็นฐาน มีการบริหารภายในแบบประชาธิปไตยไม่มีใครผูก
ขาดอำนาจในพรรค มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.660 และข้อ 11 เมื่อ
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งก็จะส่งผลให้ประชาธิปไตยระดับชาติเข้มแข็ง
ด้วย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.415

ค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีน้ำหนักอยู่กึ่งกลางได้แก่ ข้อ 4 การเลือกตั้งต้อง
มีบ่อยๆหรือสม่ำเสมอ สะอาด มีการบีบบังคับกันน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่า
กับ 3.717 ข้อ 6 หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจะทำให้ประชา
ธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.943 ข้อ 7 ตำรวจ
ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก การเลือกตั้งจะรู้จักคุ้นเคยพื้นที่ในจังหวัดมาก
เพราะโอกาสย้ายไปจังหวัดอื่นมีน้อย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.642 ข้อ 8
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก การเลือกตั้งสามารถปกครองตำรวจได้โดยตรง
ทำให้ลดปัญหาการบังคับบัญชาที่ใช้เส้นสายจากกรมได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.472 ข้อ 9 ตำรวจในจังหวัดหากสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก การ
เลือกตั้งแล้ว จะลดภาระในด้านการบริหารเพราะมีสายบังคับบัญชาระดับสั้น
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.868 และข้อ 10 เมื่อตำรวจต้องสังกัดกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดที่มาจาก การเลือกตั้งทำให้การลงโทษโดยการย้ายออกนอกพื้นที่
แบบไม่ยุติธรรมจะลดลง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.604

แสดงว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ
ตำรวจ เห็นด้วยกับการที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนและพนักงาน
ของรัฐได้อย่างอิสระ มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่

จะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตลอดเวลา โดยผ่านกลไกต่างๆ หรือสามารถที่จะแสดงบทบาทได้โดยตรง ในเรื่องวิธีการควบคุมการตัดสินใจของรัฐบาลในด้านนโยบายนั้น ควรจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งมา และระบบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยนั้น ควรจะมีมีมวลชนเป็นฐาน การบริหารงานภายในพรรคไม่ควรมีการผูกขาดอำนาจ มีการให้ความสำคัญกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นโดยมีความเห็นว่า หากประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งแล้ว ก็จะส่งผลให้ประชาธิปไตยในระดับชาติเข้มแข็งขึ้นด้วย เนื่องจากการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบย่อยอย่างหนึ่งของการปกครองในระดับชาติ เป็นการแสดงออกถึงลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยและการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับการตอบสนองตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่บริหารท้องถิ่นนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเอง โดยเฉพาะผู้บริหารในระดับสูงและผู้กำหนดนโยบายจะเป็นผู้ที่ประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเป็นผู้เลือกตั้ง ประชาธิปไตยในท้องถิ่นจะเข้มแข็งขึ้นได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีการปกครองตนเอง (local-self government) โดยส่วนกลางเปิดโอกาสให้หน่วยงานในระดับท้องถิ่นสามารถพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ประชาชนในท้องถิ่นก็จะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นมากขึ้น ทำให้ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมีการพัฒนาและจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในระดับชาติตามมาด้วย

สำหรับความคิดทางการเมืองที่แทบจะไม่มีผลต่อความคิดในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่อยู่กึ่งกลางนั้น ได้แก่ ความคิดทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่อง การเลือกตั้งต้องมีบ่อยๆหรือสม่ำเสมอ สะอาด มีการบีบบังคับกันน้อยที่สุด หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจะทำให้ประชาธิปไตยในท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น ความคิดเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากกาเลือกตั้งจะรู้จักคุ้นเคยพื้นที่ในจังหวัดมาก เพราะโอกาสย้ายไปจังหวัดอื่นมีน้อย ความคิดเกี่ยวกับการลดปัญหาการบังคับบัญชาที่ใช้เส้นสายจากกรม เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากกาเลือกตั้งสามารถปกครองบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรง ความคิดในการลดภาระในด้านการบริหาร เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ภาย

ไว้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง จะทำให้มีสายการบังคับบัญชาในระดับสั้น และความคิดที่ว่าเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งมาบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว จะทำให้การลงโทษโดยการย้ายออกนอกพื้นที่แบบไม่ยุติธรรมจะลดลง จากความคิดทางการเมืองเหล่านั้น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ มีความเห็นเฉยๆกับความถี่ของการเลือกตั้ง และในกรณีในแง่ของการบริหารงานภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความเห็นเฉยๆต่อผลของการบริหารที่จะทำ ให้ลดภาระของส่วนกลาง ความยุติธรรมในการลงโทษ การโยกย้ายออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้โดยเนื่องมาจากมีความรู้สึกไม่มั่นใจในระบบการบริหารงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

อาจกล่าวโดยสรุปในส่วนที่ 1 ในการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป ซึ่งเน้นหนักไปในด้านของการกระจายอำนาจในรูปของการปกครองท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นจะต้องสามารถกำหนดนโยบายและดำเนินการตามนโยบายของตนเองได้นั้น จะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้จะมีแนวโน้มเห็นด้วยในการที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศตลอดเวลา โดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาก็ควรทำหน้าที่ของตนในด้านการกำหนด การควบคุมการตัดสินใจอย่างเต็มที่ ประชาธิปไตยควรผ่านระบบพรรคการเมืองที่มีมวลชนเป็นฐาน และเห็นด้วยกับหลักการของประชาธิปไตยระดับชาติต้องอาศัยพื้นฐานจากประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น นั่นคือนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ จะมีความคิดเกี่ยวกับหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป ในเชิงสนับสนุนหลักการ และกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรอันเป็นข้าราชการประเภทหนึ่งนั้น มีแรงจูงใจและความปรารถนาที่จะเห็นระบอบประชาธิปไตยเติบโตเพื่อก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมสูงสุด โดยเฉพาะประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่น ซึ่งการปกครองท้องถิ่นเป็นระบบย่อยอย่างหนึ่งของการปกครองในระดับชาติ หากการให้บริการของรัฐตกถึงมือประชาชนในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการ และความเป็นจริงของท้องถิ่นแล้วก็อาจสร้างความรู้สึกให้แก่ประชาชน

ว่าตนเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองในระดับชาติต่อไป

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด

ในการศึกษาความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เป็นการศึกษาตามสมมติฐานว่า
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนี้ มีความเห็น
ด้วยหรือไม่ อย่างไรในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากข้าราชการ
ตำรวจเป็นผู้ที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย และปฏิบัติการบริการแก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยความคิดทางการเมืองในกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัดนี้จะ เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งมีผลต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือส่งผลให้เกิดความระส่ำระสายขึ้นในบ้านเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

การเลือกตั้งนั้นเป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครอง ผู้
ปกครองบ้านเมืองจะต้องได้รับความยินยอมและเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วน
ใหญ่โดยผ่านการเลือกตั้งหรือวิธีการหยั่งเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการเลือก
ตั้งจะทำการเลือกเพื่อหาผู้ชนะ ไปดำรงตำแหน่งโดยมีระยะเวลาในการดำรง
ตำแหน่งเป็นวาระ และหากเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งที่ต้องเลือกนั้นพ้นจากตำแหน่ง
ก่อนครบวาระจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อม โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้งซ่อมจะ
เข้าดำรงตำแหน่งแทน แต่มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่จน
ครบวาระเท่านั้น เช่น โดยการลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือถึงแก่กรรม ในกรณี
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น เป็นการเลือกหาผู้ชนะไปดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าข้าราชการในจังหวัดนั้นเอง

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (voting) เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของ
การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครอง เป็นการแสดง
ออกซึ่งเจตนาของประชาชนต่อวิธีกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ การ

แสดงเจตจำนงที่ตั้งกล่าวนี้ จะมีความหมายจริงๆ หรือมีผลดีตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชนอย่างจริงจัง และการมีส่วนร่วมมากหรือน้อยเพียงใดด้วย

ในส่วนของการคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการคาดการณ์ตามสมมติฐานไว้ว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีแนวความคิดไม่เห็นด้วยต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีข้อมูลปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้



ศูนย์วิทยพัชกร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.2 ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
12. การเติบโตของท้องถิ่นย่อมมีผลต่อบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด	-	3.8	5.7	45.3	45.3	53	4.321	.754
13. ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการนอกกระทรวงมหาดไทยเป็นได้	1.9	9.4	3.8	13.2	71.7	53	4.434	1.065
14. ประเทศไทยควรคงรูปแบบการแบ่งอำนาจเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น	3.8	13.2	9.4	50.9	22.6	53	3.755	1.072

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
15. ประชาชนในท้องถิ่นของไทยต้องการที่จะปกครองตนเอง	3.8	13.2	13.2	43.4	26.4	53	3.755	1.108
16. ในปัจจุบันส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่อาจทราบปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดี	1.9	3.8	5.7	47.2	41.5	53	4.226	.869
17. ปัจจุบันในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นไม่มีโอกาสตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลในเรื่องสำคัญได้	-	1.9	3.8	56.6	37.7	53	4.302	.638
18. การกระจายอำนาจที่ดีผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น	1.9	24.5	15.1	32.1	26.4	53	3.566	1.185

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
19.ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องการให้การปกครองส่วนภูมิภาคบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากการเลือกตั้ง	3.8	17.0	7.5	34.0	37.7	53	3.849	1.215
20.ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งเป็นนักปกครองอาชีพ สามารถกำกับการทำงานของข้าราชการได้อย่างเหมาะสม	1.9	24.5	28.3	43.4	1.9	53	3.189	.900
21.จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อเมื่อชุมชนมีความเจริญทางอุตสาหกรรม การเมืองอยู่	-	13.2	15.1	58.5	13.2	53	3.717	.863

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
ในระบบพรรค สื่อมวลชนท้องถิ่นทำหน้าที่ได้ดี								
22. การที่ท้องถิ่นสามารถกำหนดและดำเนินตามนโยบายของตนเองได้ ทำให้แบ่งเบาภาระของส่วนกลาง	-	3.8	-	64.2	32.1	53	4.245	.648
23. การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น มีผลดีคือทำให้ผู้รับเลือกตั้งต้องสนใจทำงานบำรุงในกิจการท้องถิ่น	-	5.7	1.9	39.6	52.8	53	4.396	.793
24. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย และ	-	7.5	13.2	58.5	20.8	53	3.925	.805

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
ขวางกั้นระบบเปิดกิจการโดยรัฐบาลกลาง								
25. การให้ท้องถิ่นปกครองตนเองทำให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่นนั้นๆ	-	3.8	11.3	54.7	30.2	53	4.113	.751
26. หากท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้จะทำให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผู้ปกครองได้โดยตรง	-	3.8	1.9	56.6	37.7	53	4.283	.690
27. การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งทำให้ประชาชนมีโอกาส	-	11.3	3.8	45.3	39.6	53	4.132	.941

ตารางที่ 4.2 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
เข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง								
28. ความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่น ที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้หรือไม่ได้นั้น ขึ้นกับความแตกต่างทางธรรมชาติสังคม วัฒนธรรม ประเพณีทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น	1.9	7.5	9.4	39.6	41.5	53	4.113	.993

จากตารางที่ 4.2 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จากนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ จำนวน 53 คน โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) ที่มีที่มื่อน้ำหนักน้อยข้างไปในทางเห็นด้วย ได้แก่ ข้อ 12 การเติบโตของท้องถิ่นย่อมมีผลต่อบทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.321 ข้อ 13 ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการนอกกระทรวงมหาดไทยเป็นได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.434 ข้อ 16 ในปัจจุบันส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่อาจทราบปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นได้ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.226 ข้อ 17 ปัจจุบันในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นไม่มีโอกาสตัดสินใจนโยบายของรัฐบาลในเรื่องสำคัญได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.302 ข้อ 22 การที่ท้องถิ่นสามารถกำหนดและดำเนินตามนโยบายของตนเองได้ ทำให้แบ่งเบาภาระของส่วนกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.245 ข้อ 23 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นมีผลดีคือ ทำให้ผู้รับเลือกตั้งตัดสินใจทำงานจริงจังในกิจการท้องถิ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.396 ข้อ 25 การให้ท้องถิ่นปกครองตนเองทำให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่นนั้นๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.113 ข้อ 26 หากท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้จะทำให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผู้ปกครองได้โดยตรง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.283 ข้อ 27 การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.132 และข้อ 28 ความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นที่จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้หรือไม่ขึ้นขึ้นกับความแตกต่างทางธรรมชาติสังคมวัฒนธรรม ประเพณีทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.113

ค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีน้ำหนักอยู่กึ่งกลาง ได้แก่ ข้อ 14 ประเทศไทยควรคงรูปแบบการแบ่งอำนาจเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.755 ข้อ 15 ประชาชนในท้องถิ่นของไทยต้องการที่จะปกครองตนเอง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.755 ข้อ 18 การกระจายอำนาจที่ดีผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.566 ข้อ 19 ปัจจุบันประเทศไทยยังต้องการให้การปกครองส่วนภูมิภาคบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาจากการเลือก

ตั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.849 ข้อ 20 ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งเป็นนักปกครองอาชีพ สามารถทำกับการทำงานของผู้ว่าราชการได้อย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.189 ข้อ 21 จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อเมื่อชุมชนมีความเจริญทางอุตสาหกรรม การเมืองอยู่ในระบบพรรค สื่อมวลชนท้องถิ่นทำหน้าที่ได้ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.717 ข้อ 24 การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตยและวางกันระบบเผด็จการโดยรัฐบาลกลาง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.925

แสดงว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนั้น มีความเห็นด้วยต่อหลักการที่ว่า การเติบโตของท้องถิ่นย่อมที่จะมีผลต่อบทบาทในการบริหารงานการปกครองบังคับบัญชา ของผู้ว่าราชการจังหวัด และตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ก็ควรเปิดโอกาสให้ผู้ว่าราชการนอกกระทรวงมหาดไทยเป็นได้ สำหรับในการบริหารงานในปัจจุบันนั้นเห็นว่า ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่สามารถทราบถึงปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นได้ดี ในทำนองเดียวกันในการบริหารงานในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นก็ไม่มีโอกาสในการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องสำคัญ ได้การที่ท้องถิ่นสามารถกำหนดและดำเนินการตามนโยบายของตนเองได้ จะทำให้แบ่งเบาภาระในการบริหารงานของส่วนกลางลง และการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น มีผลคือ ทำให้ผู้รับเลือกตั้งต้องสนใจหาทุนบำรุงในกิจการของท้องถิ่น ในการที่ท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองจะทำให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ให้เหมาะสมแก่สภาพของท้องถิ่นนั้นๆเองได้ และหากท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ จะทำให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผู้ปกครองได้โดยตรง ในการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง จะทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครอง และมีความเห็นด้วยกับหลักการที่ว่าความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นที่จะสามารถเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางธรรมชาติสังคม วัฒนธรรม ประเพณีทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนา เศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น เพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันไป จึงจำเป็นจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะนำเอาบริการของรัฐบาลไปสู่ท้องถิ่น ในลักษณะที่ตรงตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น การกระจายอำนาจการบริหารและการปกครองด้วยการจัดตั้งหน่วยงานหรือองค์การ

ขึ้นในแต่ละท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะบางอย่าง โดยมีความอิสระในการ ตาเนินการให้เหมาะสมกับอัตภาพของท้องถิ่นนั้น ย่อมจะสามารถแก้ปัญหาการจัด บริการโดยส่วนกลางซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นได้ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายสุดท้ายคือการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย คือให้ประชาชนใช้ ศักยภาพของตนรับผิดชอบในกิจการบ้านเมือง นอกจากนี้การที่รัฐบาลใช้อำนาจ ปกครองฝ่ายเดียว ย่อมยากที่จะจัดหาบริการสาธารณะทุกอย่างให้แก่ประชาชน ที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างทั่วถึง การกระจายอำนาจบางอย่างให้ท้องถิ่นไป ตาเนินการเองนั้น ก็เท่ากับเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง ในการ กระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นหากท้องถิ่นได้รับอำนาจอิสระอย่างเหมาะสม ประกอบทั้งประชาชนในท้องถิ่นมีความสามารถพอที่จะรับภาระอันเป็นหน้าที่ดัง กล่าวนั้นได้ ท้องถิ่นก็ย่อมตาเนินกิจการต่างๆ ได้ดีกว่าส่วนกลางก็ได้ เพราะ ท้องถิ่นย่อมรู้ความต้องการของตนได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง

สำหรับความคิดทางการเมืองที่แทบจะไม่มีผลต่อความคิดในด้านการ เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยพิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีน้ำหนักอยู่ที่ กกลาง ได้แก่ ประเทศไทยควรคงรูปแบบการแบ่งอำนาจเป็นส่วนกลางส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ความคิดที่ว่าประชาชนในท้องถิ่นของไทยต้องการที่จะ ปกครองตนเอง การกระจายอำนาจที่ดีผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือก ตั้งเท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งมีลักษณะ เป็นนักปกครองอาชีพ สามารถกำกับการทำงานของข้าราชการได้อย่างเหมาะสม การเลือกตั้งผู้ว่า ราชการจังหวัดจะสามารถกระทำได้โดยไม่เกิดผลเสียหายต่อ เมื่อชุมชนมีความ เจริญทางอุตสาหกรรม การเมืองอยู่ในระบบพรรคการเมืองสื่อมวลชนท้องถิ่น สามารถทำหน้าที่ได้ดี การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรากฐานของการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการวางกันระบบเผด็จการโดย รัฐบาลกลาง จากความคิดทางการเมืองเหล่านี้ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษา ในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ มีความเห็นเฉกกับลักษณะรูปแบบของการ จัดการปกครองมิได้เห็นด้วยหรือมิได้คัดค้านกับแนวความคิดในเรื่องการกระจาย อำนาจที่ดีผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น หรือแนวความคิด ในแง่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งมีลักษณะ เป็นนักปกครองอาชีพ บริหารงานได้ดี

อาจกล่าวโดยสรุปในส่วนที่ 2 ในการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีความเห็นด้วยต่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น ทำให้ทราบปัญหาข้อขัดข้องของท้องถิ่นอีกทั้ง เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง สำหรับในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น มีความเห็นว่า ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตำแหน่งทางการบริหารในส่วนภูมิภาคที่สำคัญ ไม่ควรผูกขาดเฉพาะข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการในกระทรวงอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ (ในกรณีที่มาจากการแต่งตั้ง) ในกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่ปฏิเสธแนวความคิดนี้แต่ก็มีได้สนับสนุน และหากจะทำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ควรจะพิจารณาถึงความแตกต่างทางธรรมชาติสังคม วัฒนธรรม ประเพณีทางประวัติศาสตร์ และการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่น

สมมติฐานในส่วนนี้ได้คาดการณ์ไว้ว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความคิดไม่เห็นด้วยต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ผลการวิจัยปรากฏว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจไม่ปรากฏแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจจะเนื่องมาจากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ดังนั้นหากพิจารณาในแง่ที่มาของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ตาม ข้าราชการตำรวจก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโดยปกติตนเอง จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ในการศึกษาความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชา โดยผู้ว่า

ราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนั้น เป็นการศึกษาตามสมมติฐานว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว จะมีความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรหรือไม่ ความมั่นคง ปลอดภัย ในที่นี้หมายถึงความเป็นไปได้น้อยที่จะสูญเสียอำนาจรายได้ สักดิ์ศรี และความสะดวกสบายในอนาคต ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

การที่ข้าราชการมีความเป็นไปได้มากหรือน้อยที่จะสูญเสียอำนาจรายได้ สักดิ์ศรี และความสะดวกสบายในอนาคตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในหลักการกระจายอำนาจและความสามารถในการปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่จะบั่นทอนความมั่นคง ปลอดภัยของข้าราชการตำรวจในกรณีนี้ได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้รับเลือกตั้งอาจใช้อำนาจไปในทางมิชอบหรือการที่ประชาชนเลือกตั้งเอาผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถมาดำเนินงาน ตลอดจนหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีความคิดเห็นในทางการเมืองแตกต่างจากรัฐบาล ก็จะมีผลให้เกิดความแตกร้างขึ้นภายในประเทศและส่งผลทางอ้อมต่อความมั่นคง ปลอดภัย อีกด้วย

ในส่วนของความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ได้มีการคาดการณ์ตามสมมติฐานไว้ว่า ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความรู้สึกไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัยในการที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบใหม่ โดยมีข้อมูลปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.3 ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตร
 ฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้
 การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
29.ข้าราชการตำรวจในจังหวัดรู้สึกเชื่อมั่นในลักษณะนักปกครองอาชีพของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งมากกว่าที่มาจากการเลือกตั้ง	5.7	22.6	35.8	30.2	5.7	53	3.075	.997
30.ผู้ว่าราชการที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เด็ดขาด เนื่องจากต้องคำนึงถึงฐานคะแนนเสียง	1.9	32.1	9.4	37.7	18.9	53	3.396	1.182
31.ข้าราชการตำรวจภายใต้ผู้ว่าราชการ	1.9	32.1	17.0	30.2	18.9	53	3.321	1.173

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
จังหวัดจากการแต่งตั้งจะถูกแทรกแซงทางการเมืองน้อยกว่าภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง								
32. หากหัวหน้าคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งถูกจับกุม มีแนวโน้มที่ผู้ว่าจะให้การช่วยเหลือสูง	1.9	13.2	7.5	45.3	32.1	53	3.925	1.053
33. ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะต้องเอาใจข้าราชการประจำเพื่อให้ทำงานบรรลุผลตามนโยบายของตน	3.8	34.0	13.2	37.7	11.3	53	3.189	1.144

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
34. หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจจะต้องตกอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลที่จะได้รับเลือกตั้ง	1.9	24.5	15.1	39.6	18.9	53	3.491	1.120
35. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้ากับกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นได้ดี	-	3.8	15.1	49.1	32.1	53	4.094	.791
36. ข้าราชการตำรวจที่เป็นพรรคพวกของฝ่ายตรงข้ามของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งจะเป็นอุปสรรคในการเจริญก้าวหน้า	-	34.0	5.7	37.7	22.	53	3.491	1.187

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
37. โอกาสที่การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะพิจารณาให้ความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีโอกาสสูง	-	20.8	17.0	37.7	24.5	53	3.660	1.073

ศูนย์วิทยพัชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากตารางที่ 4.3 เป็นตารางเกี่ยวกับความเห็นในด้านความมั่นคงปลอดภัย โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) ที่มีน้ำหนักค่อนข้างไปในทางเห็นด้วย ได้แก่ ข้อ 32 หากหวัหะแนนของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งผู้จับกุม มีแนวโน้มที่ผู้ว่าจะให้การช่วยเหลือสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.925 ข้อ 34 หากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจจะต้องตกอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลที่จะได้รับเลือกตั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.491 ข้อ 35 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้ากับกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นได้ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.094 ข้อ 36 ข้าราชการตำรวจที่เป็นพรรคพวกของฝ่ายตรงข้ามของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งจะเป็นอุปสรรคในการเจริญก้าวหน้า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.491 ข้อ 37 โอกาสที่การเมืองจะเข้ามาแทรกแซงกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะพิจารณาให้ความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีโอกาสสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.660

ค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีน้ำหนักอยู่กึ่งกลาง ได้แก่ ข้อ 29 ข้าราชการตำรวจในจังหวัดรู้สึกเชื่อมั่นในลักษณะนักปกครองอาชีพของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งมากกว่าที่มาจากจากการเลือกตั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.075 ข้อ 30 ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากจากการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เด็ดขาด เนื่องจากต้องคำนึงถึงฐานคะแนนเสียง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.396 ข้อ 31 ข้าราชการตำรวจภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการแต่งตั้งจะถูกแทรกแซงทางการเมืองน้อยกว่าภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.321 ข้อ 33 ผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะต้องเอาใจข้าราชการตำรวจประจำเพื่อให้ทำงานบรรลุผลตามนโยบายของตน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.189

แสดงว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ เห็นด้วยกับการให้ความช่วยเหลือของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากจากการเลือกตั้งกับหวัหะแนน หากหวัหะแนนถูกจับกุม ก็มีแนวโน้มที่จะให้ความช่วยเหลือสูง และหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องตกอยู่ภายใต้ผู้มีอิทธิพลที่จะได้รับการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะเข้ากับกลุ่มผลประโยชน์ในท้องถิ่นได้ดี ข้าราชการตำรวจที่เป็น

พรรคพวกของฝ่ายตรงข้ามของผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งจะเป็นอุปสรรคในการเจริญก้าวหน้า และโอกาสที่จะถูกแทรกแซงทางการเมืองในกรณีที่คุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะพิจารณาให้ความดีความชอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีโอกาสสูง เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งอาจสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งพรรคการเมืองที่สังกัดนั้นจะมีบทบาทในการบริหารประเทศ ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่ผู้ว่าราชการประจำในจังหวัดจะถูกแทรกแซงทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการพิจารณาให้ความดีความชอบ

สำหรับข้อมูลที่พบจะไม่มีผลกระทบต่อระดับนัยสำคัญในด้านความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ก็คือ ข้าราชการตำรวจในจังหวัดรู้สึกเชื่อมั่นในลักษณะนักปกครองอาชีพของผู้ว่าราชการจังหวัด จากการแต่งตั้งมากกว่าที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เด็ดขาด เนื่องจากต้องคำนึงถึงฐานคะแนนเสียง ข้าราชการตำรวจภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจะถูกแทรกแซงทางการเมืองน้อยกว่าภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะต้องเอาใจข้าราชการประจำ เพื่อให้ทำงานบรรลุผลตามนโยบายของตน

อาจกล่าวโดยสรุปในส่วนที่ 3 ในการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความเห็นว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง อาจจะไม่วางตัวเป็นกลางในการบริหารงาน อาจเน้นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตน เนื่องจากการกระจายอำนาจในกรณีที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ถูกเลือกเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อรับเลือกมาแล้วก็ต้องรักษาคะแนนเสียงของตนเองไว้ก่อน ดังนั้นในการปฏิบัติภารกิจต่างๆจึงต้องคำนึงถึงพรรคพวกหัวคะแนน หรือฐานคะแนนเสียงของตนเอง หากหัวคะแนนกระทำความผิดและถูกจับกุม ก็มีแนวโน้ม

ที่จะให้ความช่วยเหลือสูง จึงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหากผู้ที่ต่อความรู้อย่างดี ความสามารถ ได้รับเลือกเข้ามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายในการทำงานของข้าราชการ ข้าราชการตำรวจที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจจึงมีความรู้สึกที่ความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอำนาจ รายได้ ศักดิ์ศรี และความสะดวกสบายในอนาคตมีสูง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ปลอดภัยในการทำงาน

สมมติฐานในส่วนนี้ได้คาดการณ์ไว้ว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ มีความรู้สึกไม่มั่นคง ปลอดภัย ในการที่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบใหม่ ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความเห็นในเชิงลบต่อความมั่นคง ปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก การเลือกตั้ง จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ในการศึกษาความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการศึกษาตามสมมติฐานในด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรว่า จะสามารถเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ได้หรือไม่เพียงใด ผลประโยชน์นี้ได้แก่ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือกปฏิบัติของข้าราชการ

โดยตามหลักการแล้วกลไกการรับรู้ของข้าราชการจะกลั่นกรอง ข้อมูลข่าวสารบางส่วนที่ขัดกับประโยชน์ของเขาออกไป และจะขยายข้อมูลที่เป็นผลดีของเขา โอกาสที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญไม่ถูกกลั่นกรองโดยอคติอาจมีมากขึ้นถ้าหากมีการกำหนดความรับผิดชอบในการเสาะแสวงหาให้ซ้อนกัน โดยบุคคลที่มีความสนใจและความผูกพันในนโยบายแตกต่างกัน หรือให้แก่คนที่ไม่ผูก

ไว้ภายในนโยบายใดนโยบายหนึ่งโดยเฉพาะ หรือคนที่ผลประโยชน์ของเขาไม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผนงานใดในหน่วยงาน ในการเลือกกระทำการนั้น เจ้าหน้าที่แต่ละคนมีแนวโน้มจะให้ความสำคัญต่อทางเลือกที่เป็นผลดีต่อประโยชน์ของตนเกินควร และทางเลือกที่ได้รับการเห็นพ้องต้องกันพอเพียงก็จะถูกนำมาปฏิบัติให้เกิดผลได้ง่าย และจะต่อต้านในสิ่งที่ทำลายหรือเพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เขา เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเล็กน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นผลดีหรือผลเสียต่อประโยชน์ของเขาเองเพียงใด เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะหาความรับผิดชอบเพิ่มเติมและยอมรับการเสี่ยงในทางปฏิบัติหน้าที่ของเขาเล็กน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าขอบเขตการริเริ่มนั้นมีที่ท่าจะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายส่วนตัวของเขามากน้อยเพียงใด

ในส่วนของการคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการคาดการณ์ตามสมมติฐานไว้ว่าข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่สามารถเล็งเห็นในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีข้อมูลปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.4 ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตร
 ฝ้ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
38. ข้าราชการตำรวจในส่วนภูมิภาคพึงพอใจกับระบบการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันอยู่แล้ว	5.7	41.5	22.6	20.8	9.4	53	2.868	1.110
39. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจะเห็นใจและเข้าใจข้าราชการตำรวจได้ดีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง	13.2	20.8	32.1	24.5	9.4	53	2.962	1.176
40. เมื่อในจังหวัดที่ผู้ว่าฯ มาจากการเลือกตั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารงานจะทำให้ระบบการ	-	3.8	15.1	62.3	18.9	53	3.962	.706

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
บริหารงานของตำรวจเข้มแข็งขึ้นด้วย								
41. เมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำให้มีการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดมากขึ้น	-	5.7	11.3	41.5	41.5	53	4.189	.856
42. ในอนาคตเมื่อผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งบริหารงานในจังหวัดได้ดี จะทำให้ลดปัญหาในเรื่องการกลั่นแกล้งหรือบัตรสนเท่ห์ได้	1.9	9.4	24.5	50.9	13.2	53	3.642	.901
43. หากผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งมีเอกภาพในการบริหารจะทำให้ได้ตำรวจ	-	13.2	13.2	45.3	28.3	53	3.887	.974

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	X	S.D.
ที่ดีมาดำรงตำแหน่งอย่างเหมาะสม								
44. ตำรวจจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้ผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะไม่ต้องมาวิ่งเต้นโยกย้าย	5.7	28.3	7.5	38.5	22.6	53	3.415	1.278
45. ตำรวจภายใต้ผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง จะเป็นลักษณะตำรวจอาชีพอย่างแท้จริง	1.9	32.1	13.2	30.2	22.6	53	3.396	1.214
46. ตำรวจจะใกล้ชิดกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ภายใต้ปกครองของผู้ว่าฯ	-	30.2	11.3	47.2	11.3	53	3.396	1.044

ตารางที่ 4.4 (ต่อ)

ความคิดทางการเมือง	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	เฉยๆ	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จำนวนผู้ตอบ	\bar{X}	S.D.
ที่มาจากการเลือกตั้ง								
47. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถปกครองบังคับบัญชาตำรวจได้อย่างยุติธรรม	3.8	24.5	37.7	24.5	9.4	53	3.113	1.013

จากตารางที่ 4.4 เป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นในการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ย (\bar{X}) ที่มีน้ำหนักค่อนข้างไปในทางไม่เห็นด้วย ได้แก่ ข้อ 38 ข้าราชการตำรวจในส่วนภูมิภาคพึงพอใจกับระบบการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันอยู่แล้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.868 ข้อ 39 ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจะเห็นใจและเข้าใจข้าราชการตำรวจได้ดีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.962

ข้อมูลที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่กึ่งกลาง ได้แก่ ข้อ 40 เมื่อในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารงานจะทำให้ระบบการบริหารงานของตำรวจเข้มแข็งขึ้นด้วย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.962 ข้อ 42 ในอนาคตเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งบริหารงานในจังหวัดได้ดีจะทำให้ลดปัญหาในเรื่องการกลั่นแกล้งหรือมั่วสันทณฑ์ได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.642 ข้อ 43 หากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีเอกภาพในการบริหารจะทำให้ได้ตำรวจที่ดีมาดำรงตำแหน่งอย่างเหมาะสม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.887 ข้อ 44 ตำรวจจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้นเมื่ออยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งเพราะไม่ต้องมาวิ่งเต้นโยกย้าย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.415 ข้อ 46 ตำรวจจะใกล้ชิดกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.396 ข้อ 47 ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถปกครองบังคับบัญชาตำรวจได้อย่างยุติธรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.113

ค่าคะแนนเฉลี่ยที่มีน้ำหนักไปในทางเห็นด้วย ได้แก่ ข้อ 41 เมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำให้มีการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดมากขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.189

แสดงว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดที่ว่า ข้าราชการตำรวจในส่วนภูมิภาคพึงพอใจกับระบบการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันอยู่แล้ว และไม่เห็นด้วยที่ว่า ผู้ว่า

ราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งจะเห็นใจและเข้าใจข้าราชการตำรวจได้ดีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ส่วนข้อมูลที่แทบจะไม่มีผลต่อระดับนโยบายสำคัญ ในการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ ก็คือ เมื่อในจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งมีความเข้มแข็งในการบริหารงาน จะทำให้ระบบการบริหารงานของตำรวจเข้มแข็งขึ้นในอนาคตเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งบริหารงานในจังหวัดได้ดี จะทำให้ลดปัญหาในเรื่องการกลั่นแกล้งหรือบัตรสนเท่ห์ได้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งมีเอกภาพในการบริหาร จะทำให้ได้ตำรวจที่ดีมาดำรงตำแหน่งอย่างเหมาะสม ตำรวจจะมีความรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น เมื่ออยู่ภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง เพราะไม่ต้องมาวิ่งเต้นโยกย้าย ตำรวจภายใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นลักษณะตำรวจอาชีพอย่างแท้จริง ตำรวจจะใกล้ชิดกับประชาชน และปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่ออยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถปกครองบังคับบัญชาตำรวจได้อย่างยุติธรรม

ในส่วนที่นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความเห็นด้วยคือ เมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จะทำให้มีการกระจายอำนาจไปสู่จังหวัดมากขึ้น

หมายความว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความเห็นว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพื้นฐานหนึ่งของหลักการกระจายอำนาจ จะทำให้มีการถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจ การวางแผน อำนาจการบังคับบัญชา อำนาจการกำหนดนโยบายจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากขึ้น แต่เมื่อมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีไข่ว่าจะทำให้ระบบการบริหารงานดีขึ้น ปัญหาการกลั่นแกล้งบัตรสนเท่ห์จะลดลง ได้ตำรวจที่ดีมาดำรงตำแหน่งอย่างเหมาะสม เนื่องจากเกิดความไม่แน่ใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งกลไกการรับรู้ของข้าราชการตำรวจที่จะกลั่นกรองข้อมูลที่ขัดกับประโยชน์ของตนออกไปและขยายข้อมูลที่เป็นผลดีของเขาไม่สามารถกระทำหรือเล็งเห็นในผลได้ จึงยังไม่มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญต่อทางเลือก

ดังกล่าว ดังเช่นข้อมูลในส่วนที่ไม่มีนัยสำคัญ แม้จะเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ไม่ทำให้ปัญหาต่างๆของข้าราชการตำรวจหมดไปหรือดีขึ้น ผลประโยชน์ที่จะได้รับก็ไม่มีความแน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือไม่

อาจกล่าวโดยสรุปในส่วนที่ 4 ในการวิเคราะห์ความคิดทางการเมืองของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความเห็นว่า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในเชิงการพัฒนาระบบประชาธิปไตย แต่ในส่วนของผลประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับนั้น ไม่มีความแน่ใจที่จะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์จากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งแล้ว ปัญหาต่างๆในการบริหารงานของข้าราชการตำรวจก็ยังไม่หมดไป

สมมติฐานในส่วนนี้ได้คาดการณ์ไว้ว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่สามารถเล็งเห็นผลในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผลการวิจัยปรากฏว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความแน่ใจที่จะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กับความคิดทางการเมืองในด้านต่างๆ

เพื่อให้การวิจัยนี้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมหา
นัยสำคัญทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยแบ่งภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตามตารางที่แสดงไปในบทที่ 3 แล้ว และนำภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดไปหา นัยสำคัญทางสถิติ ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรต่างๆ ดังนี้

หาผลรวมของความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่
ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป ดังตาราง
ที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงผลรวมของความคิดทางการเมืองในหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ความคิดในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับที่ 1 = (ตั้งแต่ 38.800 ลงมา)	10	18.9
ระดับที่ 2 = (ระหว่าง 38.801 ถึง 43.200)	11	20.8
ระดับที่ 3 = (ระหว่าง 43.201 ถึง 47.000)	15	28.3
ระดับที่ 4 = (ระหว่าง 47.001 ถึง 50.000)	9	17.0
ระดับที่ 5 = (ตั้งแต่ 50.001 ขึ้นไป)	8	15.1

หาผลรวมของความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่
ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด
ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 แสดงผลรวมของความคิดทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัด

ความคิดทางการเมืองในการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับที่ 1 = (ตั้งแต่ 62.000 ลงมา)	11	20.8
ระดับที่ 2 = (ระหว่าง 62.001 ถึง 66.600)	10	18.9
ระดับที่ 3 = (ระหว่าง 66.601 ถึง 70.000)	12	22.6
ระดับที่ 4 = (ระหว่าง 70.001 ถึง 75.000)	11	20.8
ระดับที่ 5 = (ตั้งแต่ 75.001 ขึ้นไป)	9	17.0

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นำผลรวมของความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านความมั่นคง ปลอดภัยที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 แสดงผลรวมของความคิดทางการเมืองในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ความคิดทางการเมืองในด้าน ความมั่นคง ปลอดภัย ที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับที่ 1 = (ตั้งแต่ 24.800 ลงมา)	10	18.9
ระดับที่ 2 = (ระหว่าง 24.801 ถึง 30.000)	12	22.6
ระดับที่ 3 = (ระหว่าง 30.001 ถึง 35.000)	13	24.5
ระดับที่ 4 = (ระหว่าง 35.001 ถึง 37.200)	8	15.1
ระดับที่ 5 = (ตั้งแต่ 37.201 ขึ้นไป)	10	18.9

หาผลรวมของความคิดเห็นทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่
ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 แสดงผลรวมของความคิดเห็นทางการเมืองในด้านการเล็งเห็นถึงผล
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ความคิดเห็นทางการเมืองในด้านการเล็งเห็น ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด	จำนวนคน	ร้อยละ
ระดับที่ 1 = (ตั้งแต่ 28.800 ลงมา)	10	18.9
ระดับที่ 2 = (ระหว่าง 28.801 ถึง 34.000)	14	26.4
ระดับที่ 3 = (ระหว่าง 34.001 ถึง 37.000)	12	22.6
ระดับที่ 4 = (ระหว่าง 37.001 ถึง 39.200)	7	13.2
ระดับที่ 5 = (ตั้งแต่ 39.201 ขึ้นไป)	10	18.9

จากนั้นนำภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม มาหาค่านัยสำคัญทางสถิติ กับผลรวมของความคิดทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป ด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง และด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด โดยใช้ Chi-Square Test ดังรายละเอียดในการวิเคราะห์ในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ กับความคิดทางการเมืองในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

การศึกษาในส่วนนี้ เพื่อศึกษาว่าภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนั้นมีความสัมพันธ์กับความคิดทางการเมืองในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไปหรือไม่ อย่างไร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม กับความคิดทางการเมืองในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดทางการเมืองในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig Gamma
	1	2	3	4	5	ผู้ตอบ (คน)	
%	%	%	%	%			
1. เพศ							
ชาย	20.0	20.0	28.9	15.6	15.6	45	p= .948
หญิง	12.5	25.0	25.0	25.0	12.5	8	G= .076
2. อายุ							
25-30 ปี	11.8	23.5	29.4	17.6	17.6	17	
31-35 ปี	28.6	14.3	19.0	19.0	19.0	21	p= .754
36-45 ปี	13.3	26.7	40.0	13.3	6.7	15	G= -.105
3. รายได้							
5,000-10,000 บาท	21.9	21.9	21.9	18.8	15.6	32	p= .776
10,001 บาทขึ้นไป	14.3	19.0	38.1	14.3	14.3	21	G= .063
4. การศึกษา							
ปริญญาตรี	18.2	18.2	29.5	15.9	18.2	44	p= .584
สูงกว่าปริญญาตรี	22.2	33.3	22.2	22.2	-	9	G= -.278
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ							
เคย	42.9	14.3	28.6	14.3	-	7	p= .423
ไม่เคย	15.2	21.7	28.3	17.4	17.4	46	G= .447

ตารางที่ 4.9 (ต่อ)

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดทางการเมืองในหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig
	1	2	3	4	5	ผู้ตอบ	Gamma
	%	%	%	%	%	(คน)	
6. ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ ใช้ความชำนาญเฉพาะ	15.0	20.0	20.0	20.0	25.0	20	p= .634 G=-.215
	20.0	25.0	25.0	15.0	15.0	20	
	23.1	15.4	46.2	15.4	-	13	
7. การปฏิบัติราชการพิเศษ เคย ไม่เคย	27.3	27.3	27.3	18.2	-	11	p= .572 G= .346
	16.7	19.0	28.6	16.7	19.0	42	
8. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด	22.7	27.3	22.7	18.2	9.1	22	p= .660 G= .229
	16.1	16.1	32.3	16.1	19.4	31	
9. สมาชิกในครอบครัว รับราชการตำรวจ มี ไม่มี	21.9	21.9	31.3	12.5	12.5	32	p= .735 G= .229
	14.3	19.0	23.8	23.8	19.0	21	
10. อาชีพเสริม มี ไม่มี	33.3	20.0	20.0	20.0	6.7	15	p= .415 G= .304
	13.2	21.1	31.6	15.8	18.4	38	

จากตารางที่ 4.9 ผลปรากฏว่า ค่า Significance หรือค่า p มากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับความคิดทางการเมืองในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ กับความคิดทางการเมืองในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

การศึกษาในส่วนนี้ เพื่อศึกษาว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนั้นมีความสัมพันธ์ กับความคิดทางการเมืองในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ อย่างไร

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม กับความคิดทางการเมือง ในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig
	1	2	3	4	5	ผู้ตอบ	Gamma
	%	%	%	%	%	(คน)	
1. เพศ							
ชาย	22.2	20.0	20.0	20.0	17.8	45	p= .804
หญิง	12.5	12.5	37.5	25.0	12.5	8	G= .111
2. อายุ							
25-30 ปี	23.5	11.8	23.5	5.9	35.3	17	
31-35 ปี	28.6	23.8	9.5	28.6	9.5	21	p= .078
36-45 ปี	6.7	20.0	40.0	26.7	6.7	15	G= -.036
3. รายได้							
5,000-10,000 บาท	21.9	25.0	21.9	9.4	21.9	32	p= .096
10,001 บาทขึ้นไป	19.0	9.5	23.8	38.1	9.5	21	G= .135
4. การศึกษา							
ปริญญาตรี	20.5	13.6	27.3	22.7	15.9	44	p= .142
สูงกว่าปริญญาตรี	22.2	44.4	-	11.1	22.2	9	G= -.169
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ							
เคย	42.9	-	14.3	14.3	28.6	7	p= .346
ไม่เคย	17.4	21.7	23.9	21.7	15.2	46	G= .049

ตารางที่ 4.10 (ต่อ)

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดเห็นทางการเมืองในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig
	1	2	3	4	5	ผู้ตอบ	Gamma
	%	%	%	%	%	(คน)	
6. ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ ใช้ความชำนาญเฉพาะ	15.0	15.0	25.0	20.0	25.0	20	p= .814 G=-.196
7. การปฏิบัติราชการพิเศษ เคย ไม่เคย	36.4	9.1	18.2	27.3	9.1	11	p= .517 G= .190
8. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด	13.6	27.3	13.6	27.3	18.2	22	p= .345 G=-.127
9. สมาชิกในครอบครัว รับราชการตำรวจ มี ไม่มี	28.1	12.5	25.0	15.6	18.8	32	p= .265 G= .127
10. อาชีพเสริม มี ไม่มี	20.0	20.0	20.0	13.3	26.7	15	p= .773 G=-.082

จากตารางที่ 4.10 ผลปรากฏว่า ค่า Significance หรือค่า p มากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับความคิดทางการเมืองในด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจ และสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ กับความคิดทางการเมืองในด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

การศึกษาในส่วนนี้ เพื่อศึกษาว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนั้นมีความสัมพันธ์กับความคิดทางการเมืองในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ อย่างไร

ศูนย์วิทยพัชรากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม กับความคิดทางการเมือง ในด้านความมั่นคง ปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม	ความคิดทางการเมืองในความมั่นคง ปลอดภัย						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig Gamma
	1	2	3	4	5	ผู้ตอบ (คน)	
%	%	%	%	%			
1. เพศ							
ชาย	20.0	24.4	20.0	15.6	20.0	45	p= .498
หญิง	12.5	12.5	50.0	12.5	12.5	8	G= .069
2. อายุ							
25-30 ปี	17.6	29.4	11.8	11.8	29.4	17	
31-35 ปี	19.0	28.6	33.3	4.8	14.3	21	p= .225
36-45 ปี	20.0	6.7	26.7	33.3	13.3	15	G= -.043
3. รายได้							
5,000-10,000 บาท	15.6	21.9	18.8	18.8	25.0	32	p= .420
10,001 บาทขึ้นไป	23.8	23.8	33.3	9.5	9.5	21	G= .287
4. การศึกษา							
ปริญญาตรี	18.2	25.0	25.0	13.6	18.2	44	p= .885
สูงกว่าปริญญาตรี	22.2	11.1	22.2	22.2	22.2	9	G= .115
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ							
เคย	-	42.9	14.3	28.6	14.3	7	p= .356
ไม่เคย	21.7	19.6	26.1	13.0	19.6	46	G= -.129

ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดเห็นการเมืองในความมั่นคง ปลอดภัยฯ						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig Gamma
	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	ผู้ตอบ (คน)	
6. ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ ใช้ความชำนาญเฉพาะ	20.0	20.0	20.0	10.0	30.0	20	p= .465 G=-.044
7. การปฏิบัติราชการพิเศษ							
เคย	18.2	36.4	27.3	-	18.2	11	p= .509
ไม่เคย	19.0	19.0	23.8	19.0	19.0	42	G= .195
8. ภูมิลำเนา							
กรุงเทพฯ	13.6	13.6	36.4	18.2	18.2	22	p= .368
ต่างจังหวัด	22.6	29.0	16.1	12.9	19.4	31	G=-.202
9. สมาชิกในครอบครัว รับราชการตำรวจ							
มี	15.6	21.9	21.9	18.8	21.9	32	p= .771
ไม่มี	23.8	23.8	28.6	9.5	14.3	21	G= .217
10. อาชีพเสริม							
มี	6.7	13.3	26.7	26.7	26.7	15	p= .285
ไม่มี	23.7	26.3	23.7	10.5	15.8	38	G=-.436

จากตารางที่ 4.11 ผลปรากฏว่า ค่า Significance หรือค่า p มากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความสัมพันธ์ กับความคิดทางการเมืองในด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ กับความคิดทางการเมืองในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

การศึกษาในส่วนนี้ เพื่อศึกษาว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนั้นมีความสัมพันธ์ กับความคิดทางการเมืองในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือไม่ อย่างไร

ศูนย์วิทยพัชยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม กับความคิดทางการเมือง
 เมือง ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับการเลือกตั้งผู้ว่า
 ราชการจังหวัดที่มาจาก การเลือกตั้ง

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดทางการเมืองในการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig Gamma
	1	2	3	4	5	ผู้ตอบ (คน)	
%	%	%	%	%			
1. เพศ							
ชาย	17.8	28.9	24.4	11.1	17.8	45	p= .647
หญิง	25.0	12.5	12.5	25.0	25.0	8	G= .136
2. อายุ							
25-30 ปี	23.5	17.6	17.6	17.6	23.5	17	
31-35 ปี	14.3	23.8	33.3	9.5	19.0	21	p= .782
36-45 ปี	20.0	40.0	13.3	13.3	13.3	15	G= -.129
3. รายได้							
5,000-10,000 บาท	21.9	25.0	18.8	9.4	25.0	32	p= .478
10,001 บาทขึ้นไป	14.3	28.6	28.6	19.0	9.5	21	G= .020
4. การศึกษา							
ปริญญาตรี	15.9	25.0	22.7	13.6	22.7	44	p= .480
สูงกว่าปริญญาตรี	33.3	33.3	22.2	11.1	-	9	G= .462
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ							
เคย	28.6	28.6	42.9	-	-	7	p= .347
ไม่เคย	17.4	26.1	19.6	15.2	21.7	46	G= -.403

ตารางที่ 4.12 (ต่อ)

ภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม	ความคิดทางการเมืองในการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์						
	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	ระดับ	จำนวน	(X ²) Sig Gamma
	1 %	2 %	3 %	4 %	5 %	ผู้ตอบ (คน)	
6. ตำแหน่ง ผู้บังคับหน่วย ฝ่ายอำนวยการ ใช้ความชำนาญเฉพาะ	15.0 25.0 15.4	15.0 20.0 53.8	30.0 25.0 7.7	15.0 10.0 15.4	25.0 20.0 7.7	20 20 13	p= .344 G=-.245
7. การปฏิบัติราชการพิเศษ เคย ไม่เคย	18.2 19.0	36.4 23.8	27.3 21.4	9.1 14.3	9.1 21.4	11 42	p= .820 G= .197
8. ภูมิลำเนา กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด	27.3 12.9	13.6 35.5	31.8 16.1	13.6 12.9	13.6 22.6	22 31	p= .224 G=-.105
9. สมาชิกในครอบครัว รับราชการตำรวจ มี ไม่มี	25.0 9.5	25.0 28.6	18.8 28.6	15.6 9.5	15.6 23.8	32 21	p= .554 G= .202
10. อาชีพเสริม มี ไม่มี	26.7 15.8	6.7 34.2	26.7 21.1	13.3 13.2	26.7 15.8	15 38	p= .332 G=-.130

จากตารางที่ 4.12 ผลปรากฏว่า ค่า Significance หรือค่า p มากกว่า .05 แสดงให้เห็นว่า ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดทางการเมือง ในด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

นั่นคือ ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดทางการเมือง ในด้านหลักรัฐศาสตร์ทั่วไป ด้านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านความมั่นคงปลอดภัย ที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง และด้านการเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

สรุป

จากข้อมูลดังกล่าวมาแล้ว นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ มีแนวความคิดในเชิงสนับสนุนหลักการและกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผลการศึกษาตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ดังนี้

ข้อ 1 "ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีแนวความคิดไม่เห็นด้วยต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด" ผลการวิจัยพบว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจไม่ปรากฏแนวคิดที่ไม่เห็นด้วยต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเนื่องมาจากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัด ดังนั้นหากพิจารณาในแง่ที่มาของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ตาม ข้าราชการตำรวจก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายโดยปกติอยู่นั่นเอง จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

ข้อ 2 "ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจมีความรู้สึกไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัยในการที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบการปกครองแบบใหม่" ผลการวิจัยพบว่านายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลัก

สูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ มีความเห็นในเชิงลบต่อความมั่นคงปลอดภัย ที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองบังคับบัญชาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเนื่องมาจากมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่จะสูญเสียอำนาจ รายได้ ศักดิ์ศรี และความสะดวกสบายในอนาคตมีสูง ซึ่งก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ข้อ 3 "ข้า้ราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่สามารถเล็งเห็นในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด" ผลการวิจัยพบว่า นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ ไม่มีความแน่ใจที่จะเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ที่เป็นเช่นนี้ก็อาจเนื่องมาจากกลไกการรับรู้ของข้า้ราชการตำรวจที่จะกลั่นกรองข้อมูลที่ขัดกับประโยชน์ของตนเองออกไปและขยายข้อมูลที่เป็นผลดีของตน ไม่สามารถเล็งเห็นผลได้ จึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ในส่วนของภูมิหลังทาง เศรษฐกิจและสังคม ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่ศึกษาในหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดทางการเมืองที่กล่าวมาแล้วแต่อย่างใด.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย